

Para sa iyong mga kasalanan

Sa mga oras, si Cristo ay nagdusa para sa mga kasalanan, ang mga mahahalagang poste upang maihatid ang mga tao sa Diyos (1 Pedro 3:18).

Ang babaeng samaritano

Nang matuklasan ng babaeng Samaritano na nakaharap siya sa isang propeta, nais niyang malaman ang tungkol sa mga isyung espiritwal: pagsamba, at iniwan ang kanyang personal na pangangailangan sa likuran.

Ang sulat ni James

Ang gawaing kinakailangan sa sulat ni Santiago na nagsasabing mayroon siyang pananampalataya (paniniwala) ay ang gawain na natatapos ang pagtitiyaga (San 1: 4), iyon ay, upang manatili sa paniniwala sa perpektong batas, ang batas ng kalayaan (San 1: 25).

Nagbuhos ba si Maria ng pabango sa paa ni Hesus?

Si Maria, na tinawag na Magdalene, ay hindi kapatid ni Lazarus. Ang tanging impormasyon lamang na mayroon tayo tungkol kay Maria Magdalene ay na siya ay napalaya mula sa mga masasamang espiritu at naroroon siya noong ipinako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus, na kasama ang kanyang ina, si Maria.

Mga magulang, anak at simbahan

Bilang mga miyembro ng lipunan, kailangang turuan ng mga Kristiyanong magulang ang kanilang mga anak, at hindi nila dapat iwanang ganoong singil sa simbahan, o anumang ibang institusyon.

Ang talinghaga ng balang ni propeta Joel

Ang pinsala na inilarawan ng pagkilos ng mga balang, ay tumutukoy sa malalaking kasamaan na nagreresulta mula sa giyera sa mga banyagang bansa at hindi sa mga lehiyon ng mga demonyo. Ito ay isang walang uliran kasinungalingan upang

sabihin na ang bawat uri ng tipaklong ay kumakatawan sa mga lehiyon ng mga demonyo, na kumikilos sa buhay ng mga tao.

Tagumpay sa buong mundo

Ang mga naniniwala kay Cristo ay hindi dapat magulo (Juan 14: 1). Ang mga paghihirap ng kasalukuyang mundo ay tiyak, gayunpaman, hindi sila dapat ihambing sa kaluwalhatian ng darating na mundo, kung saan ikaw ay kalahok.

Ang makatarungan ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya

Ang matuwid ba ay 'namumuhay sa pananampalataya' o 'namumuhay sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos'?

Ang totoong pahinga

Si Cristo ay kapahingahan, ang tunay na pamamahinga para sa mga pagod, sapagkat sa pamamagitan Niya ay posible ang tunay na pagsamba.

Ikaw ay walang hanggan

Dalangin ko sa Diyos na maniwala ka sa katotohanang ito, sapagkat ang Diyos na ito ang gumawa ng tao, ay sinubukan sa lahat, ngunit siya ay naaprubahan din, sapagkat sumunod siya sa Diyos sa lahat ng bagay, hanggang sa kamatayan, kung saan tinanggap niya ang buhay: bumangon siya mula sa patay at ito ay naging kaligtasan ng bawa't naniniwala.